

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG

NĂM HỌC 2024-2025

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao tinh thần rèn luyện thể lực, giáo dục nếp sống văn hóa lành mạnh cho học sinh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao, Chiều ngày ngày 20/11/2024 trường THCS Phúc Đồng đã tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đồng cấp trường năm học 2024 – 2025.

Việc ưu tiên trước hết chính là giúp các em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ học, nâng cao kỹ năng thi đấu, tập luyện và rèn luyện cho cơ thể có một sức khỏe tốt.

Hội Khỏe Phù Đồng cấp trường là nơi để các em thỏa sức đam mê với thể thao, qua đó, nhà trường sẽ tuyển chọn, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về thể thao giúp các em nâng cao thành tích thi đấu.

Về tham dự có cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngân – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Đặc biệt, sự có mặt của vận động viên, cổ động viên của 16 lớp cũng tham dự đầy đủ.

Hội khỏe Phù Đồng được diễn ra với không khí chào đón nhiệt liệt của học sinh và thầy cô trong toàn trường. Đó là một hội thi rất nhiều ý nghĩa, nó không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe mà còn tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong một tập thể.

Kết quả HKPD thể hiện công tác giảng dạy giáo dục thể chất, phong trào thể dục thể thao của nhà trường, đặc biệt, nhà trường định hướng bồi dưỡng cho các em có năng khiếu ngay từ những năm đầu cấp, những em đạt thành tích cao lần này sẽ được tiếp tục bồi dưỡng, tập luyện để nâng cao hơn nữa thành tích thi đấu và có cơ hội tham gia HKPD cấp cao hơn. Đây thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe để học tập tốt.



Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngân- PHT nhà trường phát biểu khai mạc HKPĐ



Cô giáo Trần Thị Huyền- đại diện tổ trọng tài lên tuyên thệ



Em Vũ Ngọc Huy – 8A4 đại diện học sinh lên tuyên thệ





Tiết mục đồng diễn chào mừng HKPD









Các lớp tham gia cuộc thi kéo co